

บทบรรณาธิการ

วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับนี้เป็นฉบับประจำปีที 3 เล่ม 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) ได้รับความกรุณาบทความวิชาการจากนักวิชาการระดับสูงทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์ นักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมเปิดพื้นที่ทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นส่วนหนึ่งจากการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน โดยทุกบทความได้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ช่วยเป็นกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของผลงานลงตีพิมพ์

โดยในวารสารฉบับนี้มีบทความวิชาการและบทความวิจัย จำนวน 10 บทความ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการบริหารบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบทความที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งทางออกที่จะสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้ ตามมาด้วยสิทธิการพัฒนาของประชาชนในนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของฐานอำนาจการเมือง การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ แนวคิดเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งเป็นการนำมุมมองแนวคิดทฤษฎีด้านรัฐศาสตร์ มาเป็นกรอบของการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งมิติประเด็นของข้อถกเถียงทางสังคมต่อประเด็นเรื่องเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี ตามด้วยการเมืองเรื่องมิถุนายนในประเทศไทย ที่เป็นบทความช่วยในการเปิดมุมมองของความหลากหลายทางเพศที่มีขึ้น อีกทั้งยังเป็นประเด็นใหม่ที่ควรศึกษาและน่าสนใจ นอกจากนี้แล้วบทความเรื่องมุมมองของการจัดการอุทยานอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่เป็นมิติของการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองผสมผสานกับการบริหารธุรกิจ

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการเจ้าของผลงานทุกท่านที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ผลงานทางวิชาการที่ทรงคุณค่าเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือรวบรวมบทความ ตรวจสอบพิสูจน์อักษร จนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นฉบับสมบูรณ์